



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า มีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 205 ราย สอบถามเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมกัญชา การนำเข้าและการส่งออก 5,014 ราย ส่วนที่มีชาวอนุญาตให้ปลูกหรือเสพกัญชาเสรี ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดให้ผู้ป่วยที่ครอบครองกัญชาไว้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวก่อนกฎหมายใช้บังคับมาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ จะถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมาย ไม่ใช่เพิ่งปลูกหรือหามาใช้ภายหลังที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว หลังพ้น 90 วัน ผู้ป่วยจะครอบครองต้นกัญชาไม่ได้ กรณีผู้ป่วยที่แจ้งการครอบครองสำหรับใช้เกิน 90 วัน เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ได้รับการรักษาและได้รับยาในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ยาดังกล่าวตามที่แจ้งการครอบครองไว้ก่อน
มติชน	-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าพบนายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค กท. เพื่อแสดงความขอบคุณและสนับสนุนนโยบายเรื่องกัญชาของพรรค โดยยื่นข้อเสนอ 4 เรื่องหากพรรค กท. ได้เป็นรัฐบาล 1.เสนอการวิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเสรี ภายใต้ความเหมาะสมและกติกากำหนด รวมถึงตามระเบียบของสธ. 2.เสนอการสร้างเศรษฐกิจไม้ยืนต้น เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ มีกองทุนปลูกต้นไม้ ใช้งบประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยรัฐอุดหนุนค่าส่วนต่างของดอกเบี้ย 3.ขอให้โอนย้ายสภาเกษตรกรแห่งชาติออกจากก.เกษตรฯ และ 4.พัฒนาปาล์มน้ำมันเป็นพืชพลังงาน ปี 20 และปี 100
กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอข่าว สำนักนายกรัฐมนตรืลาว เสนอให้ตั้งรพ.เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นตัวยาในการรักษา และได้ออกประกาศอนุญาตให้มีการจัดอภิปราย ระดมความเห็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วย และจะนำผลการหารือมาตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไป
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	-กล่าวถึง ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ตรวจเยี่ยม อย. ซึ่งมีการพูดถึงข้อมูลการนำกัญชามาสกัดเพื่อใช้สารสำคัญที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ดี ต้องใช้ส่วนดอกตัวเมียเท่านั้น รมว.สธ.จึงเปรียบเปรยว่าผู้บริหารชายทั้งหลายอย่างเราๆ ใช้ประโยชน์ไม่ได้มาก ทำให้เกิดเสียงหัวเราะจากผู้บริหารลั่นห้องประชุม
มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ศูนย์ข่าว แปซิฟิก ผวก.ออนไลน์	ขึ้นทะเบียนหมอนวดแผนไทย -เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ได้รับหนังสือร้องเรียนปัญหาของผู้ประกอบอาชีพนวด ทั้งการขึ้นทะเบียน การลงทะเบียนออนไลน์ การบริการของเจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเกิดขึ้นหลังพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ มีผลบังคับใช้ และได้สั่งการให้สธ.ไปแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงควบคู่กับข้อกฎหมายที่บังคับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย -นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวว่า มอบหมายให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผู้ดำเนินการ และย้ำว่า สธ.สนับสนุนและส่งเสริมการนวดไทยแต่ต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด กรณีสมาคมแพทย์แผนไทยดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่สธ. ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นหน่วยงานในสังกัด สธ. ได้มอบให้อธิบดีตรวจสอบด้วย -นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ระวังการขึ้นทะเบียนเฉพาะหมอนวดที่وبرมกับสมาคมฯ นี้เท่านั้น เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจาก สจจ.ศรีสะเกษ และ สจจ.เชียงใหม่ ว่ามีคนมาขึ้นทะเบียนโดยใช้ใบของสมาคมฯ ซึ่งตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง และจากฐานข้อมูลของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรมฯ พบว่ามีกรขึ้นทะเบียนมากผิดสังเกต อาทิ 1 คน ขอขึ้นทะเบียน 20-30 ใบ เหมือนได้รับมอบอำนาจมา และพบว่าเรียนจบ 300-400 คน/วัน ซึ่งตามกฎหมาย หากจะขอเปิดโรงเรียนหรือสอนนักเรียนต้องขอเป็นโรงเรียนเอกชน ส่วนการอบรมต้องไม่เกิน 7 คนต่อหลักสูตร และห้ามเปิดเป็นสาขา กรณีนี้จึงเป็นไปไม่ได้ โดยสมาคมได้ชี้แจงว่าไม่มีศูนย์สาขา และทราบดีว่าต้องอบรมไม่เกิน 7 คน และส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมมาให้ 2 ครั้ง รวม 90,000 คน ซึ่งหากนับตามระเบียบที่อบรมได้ไม่เกิน 7 คนต่อหลักสูตรต่อรุ่น ในระยะเวลา 10 กว่าปี ไม่ควรเกิน 4-5 พันคน จึง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด และให้ระงับเรื้องนี้ก่อน ซึ่งที่ผ่านมา สมาคมฯ ไม่ยอมชี้แจงและยืนยันคำเตือนให้ยกเลิกการระงับขึ้นทะเบียนหมวด ไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและอาญา</p> <p>ยืนยันว่าการระงับขึ้นทะเบียนเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับหมวดที่ถูกเพิกถอน ได้ประสานสมาคมฯ กว่า 10 แห่ง ให้อบรมต่อเพื่อให้ได้ใบรับรองและกำลังทำหนังสือถึงสมาคมฯ แก่ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการจะพิจารณาเพิกถอนหลักสูตรต่อไป ในส่วนของศูนย์สาขา ได้ให้สสจ.ประสานว่าไม่สามารถปฏิบัติต่อได้ หากจะทำต้องขออนุญาตจากกรมฯ ให้ถูกต้อง สำหรับความผิดเรื่องนี้ มี 2 ส่วน คือ ความผิดฐานแรกเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ คำสั่งทางปกครองสูงสุดคือ การเพิกถอนหลักสูตร ความผิดฐานที่ 2 คือ อาญาหรือทางแพ่ง ประชาชนที่ไปอบรมคือผู้เสียหาย สามารถเป็นเจ้าทุกข์ดำเนินคดีได้ ขออย่าว่าสมาคมฯ แห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ สธ. หรือกรมการแพทย์ หรือ กรมการแพทย์แผนไทยฯ เพียงแต่ขออาศัยที่ราชพัสดุ มาตั้งในกระทรวงฯ เท่านั้น</p> <p>ด้าน นางชลิตา ศิริธนาบุญ ผู้ประกอบการอาชีพหมวดที่ร้องเรียน กล่าวขอบคุณกรมฯ ที่ให้การช่วยเหลือหมวดที่ถูกระงับการขึ้นทะเบียน</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p>ตรวจสอบหมวดทำขาหัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ได้ประสานงานกับ สสจ.ระยอง มอบหมายให้ สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จ.ชลบุรี ตรวจสอบว่า 1.เป็นสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาล 2.ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ 3.ผู้ที่ทำการรักษาไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์พื้นบ้าน การเอาผิดทางกฎหมายเป็นอำนาจของจังหวัด ซึ่งในวันที่ 21 มี.ค. สสจ.ระยองจะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง หากเข้าข่ายการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะมีโทษเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>-เสนอข่าว นายเกียรติศักดิ์ อายุ 21 ปี ชายที่นิวตริกาผู้ป่วยจนกระดูกขาหัก กล่าวว่า เรียนวิชาต่อกระดูกมาจากหมอป๊าก อายุ 75 ปี ในวันที่มารักษา ผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่ากระดูกหักหรือแตก แต่สังเกตเห็นว่ากระดูกที่สะโพกเกือบหลุดออกจากลอคจึงยึดกลับเข้าไปที่เดิม แล้วปรับกระดูกให้เข้าที่ ยอมรับว่าอาจจะเหยียบแรงเกินไป และฝากถึงผู้ป่วยที่จะมารักษาเรื่องกระดูกให้แจ้งสาเหตุการเจ็บป่วยและอาการด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>หมวดคลายเส้น</p> <p>-เสนอข่าว ที่ ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง มีชาวบ้านจำนวนมากมารักษาโรคกระดูกทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต และปวดเมื่อยตามร่างกาย แขนขาอ่อนแรง กับนายบุญเลิศ อนันต์ อายุ 54 ปี หมวดคลายเส้นในหมู่บ้าน โดยนายบุญเลิศเรียนวิชานวดคลายเส้นรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กับพระครูอินทพัฒนกิจ(หลวงพ่อกี๋) อดีตเจ้าอาวาสวัดวังน้ำเย็น คิดค่าครูเพียง 6 บาท และเปิดรักษามานานร่วม 30 ปี โดยนำเงินค่าครูและเงินบริจาคของชาวบ้านประมาณ 2-3 แสนบาท ไปทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้</p> <p>นางอุไร วิจารณ์ปริชา อายุ 60 ปี ชาว จ.สิงห์บุรี ป่วยเป็นกระดูกทับเส้นเดินไม่ได้ หลังรักษากับหมอบุญเลิศ ปัจจุบันอาการดีขึ้น สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้ ขณะที่นายสัมฤทธิ์ บุญเต็ม อายุ 71 ปี ชาวกรุงเทพฯ มีอาการแขนขาอ่อนแรง เดินไม่ไหว หลังรักษาอาการดีขึ้นเช่นกัน</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p>	<p>พายุฤดูร้อน-ฝุ่น PM 2.5-ภัยแล้ง</p> <p>-เสนอข่าว พายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายจังหวัด เช่น นครราชสีมา อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร เลย ลำปาง แพร่ พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ์ น่าน เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศดีขึ้น ฝุ่นเกินมาตรฐานเล็กน้อย แต่ยังคุมเข้มการเผา หลังพบจุดความร้อนทั่วภาคเหนือกว่า 300 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่</p> <p>นายชยพล อิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แถลงสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษ ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติภัยแล้ง 5 อำเภอ 7 ตำบล 53 หมู่บ้าน</p> <p>นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ กล่าวว่า หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในหลายจังหวัดได้ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและฝุ่นละออง</p>
<p>เว็บไซต์ประชาชาติ</p>	<p>เงินค่าป่วยการ อสม.</p> <p>-เสนอข่าว นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินให้อสม.ทั่ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนสุดสัปดาห์ มติชนออนไลน์ News100.5 ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ประเทศ รายละ 1,000 บาท ก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งเพียง 2 วัน ไม่ต้องสงสัยว่าทำเพื่อหวังผลทางการเมือง แต่เชื่อว่าคงไม่มีผลกับคะแนนเลือกตั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุ ครม.อนุมัติงบประมาณกลาง ปี 2561 จำนวน 37,000 ล้านบาท ให้กองทุนประชาธิรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม รวมถึงการเร่งรัดให้จ่ายเงินเพิ่มค่าป่วยการ อสม. ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าช่วงใดหากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ thaigov.go.th สำนักข่าวไทย , สวท.</p>	<p>วันอสม.แห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ครม.มีมติให้วันที่ 20 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันอสม.แห่งชาติ ในปีนี้สธ.ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม.ที่มีผลงานดีเด่น 920 คน ปัจจุบันมี อสม.ทั่วประเทศ 1,040,000 คน ทำงานร่วมกับ พชอ.และหมอครอบครัว ดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง เผื่อระวังโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก เผื่อระวังให้ผู้ป่วยวัยโรคกินยาอย่างต่อเนื่อง รณรงค์ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึ่ง อสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังคัดกรองวางแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล เป็นกำลังสำคัญทำให้งานด้านสุขภาพประสบความสำเร็จและเกิดความยั่งยืน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>มติชน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า เจตนารมณ์ของนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ตั้งใจให้ประชาชนยากจนอยู่ห่างไกลความเจริญ ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น จากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ได้หมายความว่าให้คนทั้งประเทศได้รับหลักประกันสุขภาพเหมือนกันหมด แต่ถูกรู้จักการเมือง พรรคการเมือง นำเจตนารมณ์ไปบิดเบือนเป็นนโยบายหาเสียง ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ฟรีถ้วนหน้า พร้อมกับโครงการประชานิยมแบบเข้มข้น ให้แบบถ้วนหน้าโดยไม่คำนึงถึงความต้องการหรือความจำเป็นของกลุ่มคนที่แตกต่างกัน นำมาซึ่งความแตกแยกในสังคม</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวถึงอนาคตของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ในมุมมองที่ต่างชาติชื่นชมประเทศไทย คือ 1.ความกล้าหาญ เพราะเริ่มทำในยุคที่เศรษฐกิจไทยตกต่ำ 2.กลายเป็นเรื่องการเมือง และเป็นเรื่องของคนทุกคน เพราะมีประโยชน์ ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำนวนมาก ต้องแก้ที่การบริโภค การปรับพฤติกรรม ซึ่งไม่ใช่เรื่องของสธ.หน่วยงานเดียว รัฐบาลต้องปรับบทบาทหน้าที่ของ สธ. โดยแยกความรับผิดชอบ 3 ส่วน คือ เรื่องกำหนดนโยบาย การเป็นเจ้าของสถานพยาบาล และเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ออกจากกันโดยอิสระและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน หลักการคือต้องมีเครือข่ายสถานบริการ หน่วยบริการที่มีอิสระในการบริหารเงินและบุคคล ภายใต้เจตนารมณ์ทิศทางที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เครือข่ายยังเป็นกลไกหนุนเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ต้องมีการกระจายสมรรถนะของสถานพยาบาล แต่อย่าใช้คำว่า ระดับตติยภูมิ ตติยภูมิ ปฐมภูมิ เพราะอาจจะตีความได้ว่าความเก่งไม่เท่ากัน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องคิดว่า 1.ต้องกระจายอำนาจ สร้างเครือข่ายสถานพยาบาลที่มีอิสระทางการเงินและบุคลากรมากพอที่จะตอบสนองเจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนที่รับผิดชอบ 2.ต้องยกเครื่อง สธ. ที่สำคัญ ต้องยกเครื่องทั้งระบบงบประมาณแผ่นดิน และระบบบริหารงานบุคลากร เพื่อให้งานดูแลสุขภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>บรรจุวิชาชีพพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เผยว่า ที่ประชุม คปร. มีมติเห็นชอบข้อเสนอของ สธ. ในการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการเพิ่มอีก 2,900 อัตรา ให้ครบตามมติครม. เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 ที่อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ 8,792 อัตรา เพื่อใช้บรรจุพยาบาลวิชาชีพในปีงบประมาณ 2560 - 2562 เชื่อว่าการบรรจุเพิ่มในรอบนี้จะช่วยลดปัญหาพยาบาลลาออกจากระบบได้ระดับหนึ่ง และจากนี้ก็จะจัดทำแผนปฏิรูปกำลังคนต่อไป</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กสทช.-สธ.นํารองรักษาทางไกล</p> <p>-เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า โครงการรักษาพยาบาลทางไกล เป็นความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับ สธ. ในการนำระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ	<p>อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ชายขอบ ให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรพ. ระยะแรก นำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา ครอบคลุมรพ.สต. 15 แห่ง คลินิกหมอครอบครัว 4 แห่ง รพช. 5 แห่ง และรพ.ประจำจังหวัด 8 แห่ง รวมถึงศูนย์เฉพาะทางโรครตา ศูนย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง และในอนาคตจะขยายไปสู่พื้นที่ชนบททั่วประเทศ ดำเนินการในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคที่ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ระบบนี้จะช่วยลดความแออัดของรพ.รัฐ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ของประชาชน แต่ยังไม่ถึงการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่รพ.สต.ใกล้บ้าน ปัจจุบัน 4 โรคหลักที่อยู่ในโครงการ Telehealth แพทย์ของรพ.สต.กว่า 80% สามารถรักษาได้ แต่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากรพศ. และสถาบันเฉพาะทางในส่วนกลาง และหากพบว่าผู้ป่วยต้องการการรักษาที่ซับซ้อนขึ้น จะมีระบบส่งต่อคนไข้แบบไร้รอยต่อรองรับ</p>
ไทยรัฐ สยามรัฐ	<p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้ป่วยฆ่าตัวตายสูงขึ้นในเดือน มี.ค. และ เม.ย. เกิน 400 ราย ขณะที่เดือนอื่น ๆ ประมาณ 300 กว่าราย กลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังคือ 1.ผู้ป่วยโรคจิตเวชบางโรค 2.ผู้ป่วยที่มีปัญหาใช้สารเสพติดปริมาณมากมานาน 3.กลุ่มผู้ที่มีความสูญเสีย 4.กลุ่มพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหันหลังแล่น 5.กลุ่มที่มีประวัติทำร้ายตัวเองซ้ำ ๆ หรือฆ่าตัวตาย 6.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ทุกข์ทรมาน หรืออาการรุนแรง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง และจากที่มีข่าวฆ่าตัวตายบ่อยครั้ง กรมฯ ได้รวบรวมข้อมูลติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ใกล้ชิด และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลัก และทำโซเชียลมีเดียแคมเปญ "I am here ยังมีเรา" ให้เกิดกระแสช่วยเหลือคนรอบข้างที่มีความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์เพิ่มการเข้าถึงบริการของสถานพยาบาลในสังกัด ช่วยเหลือประชาชนผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้ความรู้ผ่านแอปฯ Sabaijai หลังจากนี้ จะดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยวางแผนดำเนินงานต่าง ๆ เช่น สัมมนาเครือข่ายวันที่ 27 มี.ค.นี้ เพื่อลดอัตราฆ่าตัวตายและเพิ่มการเข้าถึงความช่วยเหลือ สัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัย 500 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือที่ดีในมหาวิทยาลัย</p>
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐ ออนไลน์ สปริงส์นิวส์	<p>มอบเงินรพ.ศรีธัญญา</p> <p>-เสนอข่าว “ป๊อบ ปองกูล” นักร้องดังที่โดนกระแสสังคมประณามเรื่องรักซ้อน จนต้องพบจิตแพทย์ให้ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจ ได้โพสต์รูปในโซเชียลอีกครั้ง เป็นภาพที่เจ้าตัวนำเงินรายได้จากการทำงานรณรงค์ให้กรมสุขภาพจิต มอบให้มูลนิธิรพ.ศรีธัญญา</p>
ข่าวสด คอลัมน์ รายงานพิเศษ เว็บไซต์ข่าวสด	<p>ตำรับยาเวชสำอาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนังมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังทั้งใน กทม. และส่งต่อจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะการดูแลระดับตติยภูมิถึง Super Tertiary Care</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า สถาบันฯ ได้มีโครงการพัฒนาตำรับยาเวชสำอางและนวัตกรรมของสถาบันโรคผิวหนังสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ในระยะแรกมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1.ครีมบำรุงผิว 2.สบู่อุปโภคทำความสะอาดผิวหนังและผิวกาย 3.ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด SPF 30 4.เซรั่มบำรุงผิว และ 5.ถุงเท้ายูเรีย</p>
มติชน	<p>ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการและปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ว่า การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ในวงกว้าง มีการส่งผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 211 เรื่อง มีผลงานวิชาการได้รับรางวัล 17 เรื่อง จาก 4 สาขา ได้แก่ 1.สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 2.สาขาการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการควบคุมโรคอุบัติใหม่ 3.สาขาเครือข่ายฐานคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 4.สาขา Medical Science Symposium</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>วันดาวนซินโดรมโลก</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันราชานุกูลจัดงาน ดาวนดวงนี้ที่สร้างได้ เนื่องในวันดาวนซินโดรมโลก ปี 2562 ภายใต้แคมเปญ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และเปิดโอกาสสร้างความเท่าเทียมกันในทุกด้านของสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กลุ่มอาการดาวนเกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรม แต่กำเนิด ส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กตั้งแต่วัยทารกและต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ประเทศไทยในช่วงปี 5 ปีหลัง พบทารกดาวนเกิดใหม่ลดลง ประมาณปีละ 500 คน รัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาทให้บริการเจาะเลือดตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวนในหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป ครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั่วประเทศ</p> <p>พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล เปิดเผยว่า แม่เด็กที่เกิดมาจะมีพัฒนาการล่าช้า ไอคิวเฉลี่ย 50 มีปัญหาสุขภาพมากกว่าเด็กปกติ แต่เด็กทุกคนมีศักยภาพพัฒนาจนดูแลช่วยเหลือตนเองได้ ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม</p>
สยามรัฐ แนวนหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>วิจัยวัคซีนโควิดในผู้ใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดในผู้ใหญ่ เป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน สถาบันฯ ได้สนับสนุนทุนต่อเนื่อง 3 โครงการ คือ 1.การพัฒนาหรือค้นหาแอนติเจนชนิดใหม่เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนต้นแบบที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก 2.การพัฒนาวัคซีนต้นแบบชนิดตัดต่อพันธุกรรม และ 3.การพัฒนาวัคซีนต้นแบบ จากการคัดเลือกตำแหน่งจำเพาะของโปรตีนบนผิวเซลล์ของเชื้อที่มีการแสดงออกในระยะแฝงเท่านั้น และสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ดี นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานและนักวิจัยภายในประเทศ โดยมี ศ.ดร.ธนาภักดิ์ ปาลกะ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การวิจัยวัคซีนโควิด เป็นประธานเครือข่าย เพื่อร่วมกันวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิดชนิดใหม่ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ</p>
ไทยรัฐออนไลน์	<p>มหกรรมฝังเข็ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผอ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ แจ้งว่า ได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดมหกรรมฝังเข็มคุณภาพครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 พ.ค. 2562 ที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่ 08.00-12.00น. ให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรมฝังเข็มฟรี 50 ราย จองสิทธิ์ได้ที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี หรือโทร.สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2289-7844</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>ใช้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดเสวนา “Flu Voice: มหันตภัยใช้หวัดใหญ่ คร่าชีวิตได้ หากไม่ป้องกัน” มุ่งเน้นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในผลการวิจัยทางคลินิก และประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล</p>
บ้านเมืองออนไลน์	<p>รางวัลสปาไทย</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมสปาไทย จัดประกาศรางวัล Thailand Spa & Well-being Awards 2019 ประกอบด้วย รางวัลสำหรับอุตสาหกรรมสปา 6 รางวัล และรางวัลประชาชนิยม 7 รางวัล และจัดงาน Thai Spa Sustainability Night 2019 มีการลงนามปฏิญญาร่วมกัน ระหว่าง สมาคมสปาไทย สมาพันธ์สปาไทย สมาคมไทยล้านนาสปา สมาคมสปาสมุย สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย สมาคมวิชาชีพสปา (ประเทศไทย) ชมรมสปาพญา และชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จ.ขอนแก่น โดยมี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการลด และเลิกใช้พลาสติก ตลอดจนร่วมกันรับผิดชอบต่อธรรมชาติและลดปัญหามลพิษในอากาศ พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืน</p>
ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p>วันความสุขสากล</p> <p>-เสนอข่าว องค์การสหประชาชาติ ออกรายงานเนื่องในวันความสุขสากล จัดลำดับความสุขของคนใน 156 ประเทศ ประจำปี 2562 โดยฟินแลนด์ เป็นประเทศที่คนมีความสุขที่สุดในโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนเซาท์ซูดานมีความสุขน้อยที่สุด สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับ 52 ลดลงจากอันดับที่ 46 ในปีที่แล้ว แต่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นลำดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ข่าวลือยกเลิกจ่ายยามะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีมีการส่งข้อความในโซเชียลมีเดีย ระบุว่า กรมบัญชีกลางยกเลิกจ่ายยารักษา มะเร็ง ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง กรมบัญชีกลางมีหนังสือถึงหน่วยราชการ แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (โรคเลือด) ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีราคาสูง ให้สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 15 มี.ค. 262 ซึ่งเมื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงแล้วไม่สามารถนำไปเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้</p>
เว็บช่อง 3 เว็บคมชัดลึก เว็บเนชั่นทีวี	<p>ปลาตอร์ลี่นำเข้าปนเปื้อนสารเคมี</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.จรงค์ ผลประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเผยผลการวิจัยความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากการรับประทานเนื้อปลาตอร์ลี่ โดยจากการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนของปลาตอร์ลี่ตามท่าเรือสนามบิน โมเดิร์นเทรด รวมถึงแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ พบว่ากว่าร้อยละ 25 มีสารปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะและสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการเพาะเลี้ยงเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด สาเหตุอาจเป็นเพราะปลาตอร์ลี่ส่วนใหญ่มาจากประเทศเวียดนาม เป็นปลาเลี้ยงในกระชัง มีการให้ยาปฏิชีวนะป้องกันไม่ให้ปลาเจ็บป่วย จึงเกิดสารตกค้างมาสู่ผู้บริโภค หากรับประทานเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดเชื้อื้อยาในร่างกาย รวมถึงมีความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง</p>
ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์กระปุก	<p>ร้องเรียน รพ.แหลมฉบัง</p> <p>-เสนอข่าว นางจิตสุภา อายุ 33 ปี ร้องเรียนว่า เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 มี.ค. ได้พา น.ส.วีรยา อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นอาสาสมัครฝึกงานกัญญาเพียงแยียงไท้ ศรีราชา เข้ารับการรักษาที่ รพ.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื่องจากมีอาการชักเกร็ง มือเท้าจับ พนักงานเวรเปลหน้าห้องฉุกเฉินใช้คำพูดไม่เหมาะสมว่า ทำไมไม่รำหรือคลานมา จับมาทำไม หลังออกจากห้องฉุกเฉิน เห็นยังมีเข็มสำหรับให้น้ำเกลือติดอยู่ที่มือซ้าย จึงถามพนักงานเวรเปล ได้คำตอบว่า ไม่ต้องเอาออก อีก 2 วันก็ต้องมาอีก หลังจากได้นำลูกสาวกลับ ต่อมาเวลา 20.30 น. ลูกสาวมีอาการอีกครั้ง จึงพากลับไปที่รพ. และถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน เมื่อถามกับทีมแพทย์ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเรื่องไม่นำเข็มน้ำเกลือออก ได้รับคำตอบว่าเป็นความผิดพลาดและขอโทษ จึงอยากฝากให้รพ.ใส่ใจและอบรมการพูดจาของพนักงานเวรเปล</p>
บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์สนุก	<p>ร้องเรียนทำหมันหลุด</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.สุพรรณบุรี ตำรวจเตรียมเรียกแพทย์เข้าให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา กรณี น.ส.กัญญา กลั่นคงคา อายุ 24 ปี แจ้งความเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับ สูติแพทย์ รพ.ชื่อดังแห่งหนึ่ง และเป็นเจ้าของคลินิก ในข้อหากระทำการโดยประมาท ทำหมันหลุด จนท้องลูกคนที่ 6 ทั้งที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาได้กลับไปปรึกษาแพทย์และแนะนำให้อุ้มท้องต่อไปจนกว่าจะคลอด หรือทำแท้ง ส่วนภรรยาของแพทย์ได้นัดหมายที่ศูนย์ดำรงธรรม อ.สองพี่น้อง แต่สุดท้ายก็โทรมายกเลิกนัด</p>
มติชน INN ผวก.ออนไลน์ เว็บข่าวสด เว็บมติชน	<p>คดียิงใส่บ้านแพทย์รพ.ศรีสะเกษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิจิต มณีวงษ์ อายุ 37 ปี แพทย์สูตินรีเวช รพ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ถูกคนร้ายยิงถล่มบ้าน 4 ครั้ง คาดว่าเกิดจากปัญหาที่ดิน จึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแต่ไม่มีความคืบหน้า ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม เรื่องก็เงียบหาย ทำให้ตนและครอบครัวมีความหวาดกลัวมาก</p> <p>ด้าน พล.ต.ต.สุรเดช เต็นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่าได้รับรายงานเรื่องนี้ และได้สั่งการให้ ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ นำกำลัง จนท.ตร.ชุดสืบสวน และพนักงานสอบสวน สภ.เมืองศรีสะเกษ ลงไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายแล้ว</p>
ไทยรัฐ	<p>นักเรียนเล่นดนตรีหาทุนช่วย รพ.</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มนักเรียนชั้นประถมรวมตัวกันเล่นดนตรีเปิดหมวก หาเงินให้รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สายพันยาเด็กในภาวะหอบหืดและเครื่องวัดความดัน โดยทั้งหมดมาจากโรงเรียนหลายแห่งและมาเรียนดนตรีที่สตูดิโอกลองชุด May Drum Studio ใน อ.ทุ่งสง</p>
โพสต์ทูเดย์ ข่าวหุ้น ผวก.ออนไลน์	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว คณะลูกขุนในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐ เมืองซานฟรานซิสโก มีมติเอกฉันท์ว่า ยาฆ่าหญ้า "ราวด์อัฟ" ของบริษัท ไบเออร์ ที่มีสารไกลโฟเซตเป็นส่วนประกอบหลัก เป็นสาเหตุที่ทำให้ชายวัย 70 ปี เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บมติชน เว็บ bbc กรุงเทพธุรกิจ เว็บประชาชาติ	หลังจากใช้ยาฆ่าหญ้าดังกล่าวเป็นประจำระหว่างปี 1980-2012 ถือเป็นคำตัดสินว่าราวดี อีพก้อมะเร็งเป็นครั้งที่ 2 ของสหรัฐ
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	โรคหัดในยูเครน -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขยูเครน รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดในประเทศเพิ่มเป็นอย่างน้อย 11 ราย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยสะสมมากกว่า 30,000 คน ในจำนวนนี้ราว 17,000 คนเป็นเด็ก โดยทางการยูเครนระบุว่า ปัจจุบันมีเด็กอายุ 1 ปีในประเทศเพียง 42 เปอร์เซนต์เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch